

HUYỆN ỦY VĂN QUAN
BAN TUYÊN GIÁO

*

SỐ -CV/BTGHU

Định hướng nội dung tuyên truyền
trọng tâm tháng 7 năm 2024

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Văn Quan, ngày tháng 6 năm 2024

- Kính gửi:*
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
 - Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
 - Phòng Văn hoá và Thông tin huyện,
 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện,
 - Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

Thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2024, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 7 năm 2024 như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của trung ương, của tỉnh và của huyện vào cuộc sống. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc học tập, quán triệt, thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân hiểu sâu sắc về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước, trong và sau Chương trình tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Theo Kế hoạch số 01-KH/BTC, ngày 06/5/2024 của Ban Tổ chức Chương trình Tôn vinh; Chương trình Tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 30/8/2024, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn.

2. Tiếp tục tuyên truyền về nội dung các tác phẩm: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp tục tuyên truyền Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý

những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định 148-QĐ/TW, ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục tuyên truyền, định hướng nhận thức tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về các vấn đề liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, cấp huyện hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Tuyên truyền kết quả đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV, năm 2024.

3. Tuyên truyền công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó tuyên truyền tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ các cấp; bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm su đoàn kết, thống nhất cao; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy "cái đẹp" dẹp "cái xấu"; coi trọng, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh,... của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà dư luận, cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm. Chủ động, tích cực, có biện pháp đấu tranh hiệu quả đối với những âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây rối nội bộ của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bất mãn để bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ chế độ.

4. Tuyên truyền về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đến Việt Nam, từ ngày 19 - 20/6/2024 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, nhất là trong bối cảnh hai nước tích cực triển khai

Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030.

5. Thông tin tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn huyện, tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật:

Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tuyên truyền Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV theo tài liệu chính thức của các cơ quan chức năng.

Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Bolivar Venezuela Yván Gil Pinto thăm chính thức Việt Nam từ ngày 07 - 08/6/2024. diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Venezuela.

Từ ngày 06 - 08/6/2024, tại Vientiane (Lào) diễn ra Hội nghị Quan chức cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (SOM ASEAN) và chuỗi các hội nghị liên quan, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đỗ Hùng Việt.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 27 (Spief 2024), diễn ra từ ngày 05 - 08/6/2024 tại “thủ đô phương Bắc” nước Nga, là sự kiện thường niên quan trọng nhằm gắn kết các đối tác kinh doanh của Nga và cung cấp nền tảng cho các thỏa thuận song phương, đồng thời có tham vọng đưa ra hướng giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay.

Ngày 11/6/2024, tại phiên khai mạc của Kỳ họp lần thứ 10 Đại hội đồng Công ước 2003 về bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể (Công ước 2003) tổ chức tại Trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Việt Nam đã được các nước thành viên tín nhiệm cao bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Công ước 2003.

Tiếp tục tuyên truyền công tác triển khai các nội dung theo chương trình đối ngoại của tỉnh năm 2024; các nội dung được thông qua tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2024, Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 15 và Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Tây vào tháng 02/2024.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng về kết quả kiểm tra công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07 thuộc Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 02/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18); dự án Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1 (huyện Hữu Lũng) được thực hiện thành công, hoàn thành đúng tiến độ;...

Tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa, các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình di sản địa chất, di sản văn hoá, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái rừng trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn và tại 38 điểm trên 04 tuyến du lịch của Công viên địa chất Lạng Sơn.

6. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi sản xuất, tạo đà cho sự phát triển kinh tế năm 2024 và những năm tiếp theo, trọng tâm là các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ. Khẳng định là tiền đề quan trọng, tiếp thêm khát vọng, củng cố niềm tin, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

7. Tiếp tục tuyên truyền về các chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo về bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng cường khuyến cáo người dân bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại trên các loại cây trồng; tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác trồng rừng mới, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Chủ động kiểm tra các công trình thủy lợi, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất. Đôn đốc triển khai thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất bảo đảm đúng thời vụ. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024.

8. Tuyên truyền công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho xuất khẩu, nhập khẩu, không để xảy ra ùn ứ hàng hóa xuất khẩu; công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại; công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, quản lý trật tự đô thị; các hoạt động du lịch, dịch vụ... Tuyên truyền về việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý ngân sách nhà nước. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thu và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý; rà soát, xác định rõ các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu hiệu quả hơn. Kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế. Quản lý chi ngân sách theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất, tài sản gắn liền với đất theo kế hoạch.

9. Tiếp tục tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác quản lý học sinh, trẻ em trong dịp nghỉ hè về phòng chống các tệ nạn xã hội, về phòng, chống tai nạn đuối nước; các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; kiểm tra, giám sát, tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh

nguy hiểm mùa hè; các hoạt động văn hóa, thể thao; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở; các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản tại cơ quan, công sở trên địa bàn, các thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản trên mạng xã hội. Công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông;...

10. Tiếp tục tuyên truyền về việc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

11. Tiếp tục tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác quản lý, bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

12. Tiếp tục tuyên truyền về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; xác định bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, do đó phải đề ra biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác này, trong đó cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; phát huy vai trò của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong bảo vệ bí mật nhà nước; nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, người trực tiếp làm công tác bảo mật, làm việc ở vị trí, bộ phận trọng yếu, cơ mật, thường xuyên tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài.

13. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc đấu tranh phản bác các thông tin độc hại, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường tuyên truyền ngăn chặn, phòng chống hoạt động truyền đạo trái pháp luật; thông tin phản bác các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự. Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trước những diễn biến phức tạp nảy sinh...

14. Tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 236/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyên truyền Đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn

2023 - 2025; Đề án sáp nhập xã Khánh Khê, xã Đồng Giáp, xã Trảng Các để thành lập 01 đơn vị hành chính xã mới; Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn; tích cực triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả bảo đảm đúng tiến độ.

Tiếp tục tuyên truyền 8 dự án trọng điểm đang được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt: 1). Dự án Cải tạo nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18). 2). Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 3). Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. 4). Dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 5). Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B. 6). Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn". 7). Dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT. 8). Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư.

15. Tuyên truyền các văn bản của trung ương, của tỉnh:

Nghị định số 48/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP, ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Tiếp tục tuyên truyền về Nghị quyết số 139-NQ/TU, ngày 06/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2024; Kế hoạch số 95/KH-UBND, ngày 21/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 193 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2024) và kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2024);...

Tuyên truyền các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Lạng Sơn khoá XVII về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội: (1) Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024. (2) Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (3) Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2030. (4) Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán bảo hiểm y tế nhưng

không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý. (5) Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2). (6) Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. (7) Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. (8) Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2024; Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (9) Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (10) Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung dự toán chi NSNN năm 2024 cho các huyện, thành phố và hoàn trả ngân sách tỉnh kinh phí đã chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. (11) Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các huyện, thành phố kinh phí thực hiện chế độ chính sách, các nhiệm vụ phát sinh năm 2024. (12) Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho Sở Y tế và các huyện, thành phố, kinh phí sự nghiệp y tế khác. (13) Nghị quyết của HĐND tỉnh tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 4 huyện: Tràng Định, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình giai đoạn 2023-2025.

Tuyên truyền các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025; Thi đua cao điểm “Nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; Triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Triển khai thực hiện Đề án “phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 21/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Đẩy mạnh tuyên truyền Công văn số 1314/UBND-NN, ngày 25/6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện V/v đơn đốc triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện.

16. Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm, như: Tiếp tục tuyên truyền Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân 2024; Tháng hành động vì trẻ em 2024; Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7/2009-01/7/2024); Ngày Du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/7/2024); Ngày Dân số thế giới (11/7/1987 -11/7/2024); Ngày Truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2024); Ngày Thương binh Liệt sĩ

(27/7/1947-27/7/2024); Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21-7-1954_21-7-2024); Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); Ngày Truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2024); Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)...

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 7 năm 2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c),
- Thường trực Huyện ủy (B/c),
- Thường trực HĐND,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Trung tâm Chính trị huyện,
- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Quan